

## ชไนเดอร์ อิเล็กทริก ตั้งนายรณพงษ์ อิทธิสกุลชัย ขึ้นแทน ประธานประจำประเทศไทยคนใหม่



ชไนเดอร์ อิเล็กทริก ผู้นำด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในการจัดการพลังงานและระบบอัตโนมัติ ประกาศแต่งตั้ง นายรณพงษ์ อิทธิสกุลชัย ดำรงตำแหน่งประธานชไนเดอร์ อิเล็กทริก ประจำประเทศไทยและลาวคนใหม่ แทน มร.มาร์ค เฟลิกิเยร์ อดีตประธาน ผู้ที่ทำให้ชไนเดอร์ อิเล็กทริก ประเทศไทย เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในแวดวงอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและลาว มาเป็นเวลากว่า 5 ปี โดย มร. มาร์ค ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ เป็นรองประธาน ประจำภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกา

ซึ่งในบทบาทใหม่ของนายรณพงษ์ ดูแลรับผิดชอบในการบริหารเชิงกลยุทธ์และผลักดันการเติบโตของธุรกิจ ชไนเดอร์ อิเล็กทริก ในประเทศไทยและลาว และสร้างความต่อเนื่องในความเป็นผู้นำด้านการจัดการพลังงานและระบบอัตโนมัติ ซึ่งมีโซลูชันและผลิตภัณฑ์

ครอบคลุมด้านการจัดการพลังงานสำหรับ ที่อยู่อาศัย อาคาร ดาต้าเซ็นเตอร์ ระบบ  
โครงสร้างพื้นฐาน และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

นายรณพงษ์ คร่ำหวอดอยู่ในวงการไอทีมากกว่า 28 ปี มีประสบการณ์ความเป็นผู้นำทั้ง  
ด้านการขาย การตลาด และบริการ จากการทำงานร่วมกับบริษัทยักษ์ด้านไอทีระดับโลก  
โดยล่าสุดก่อนจะมาร่วมงานกับซิสโค อีเล็คทริก เขาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่าย  
ส่งเสริมนวัตกรรมองค์กรและการพาณิชย์ และ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรมขนาดกลาง  
ขนาดย่อมและบริหารลูกค้า บริษัท โมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เขามีบทบาทอย่าง  
มากในการทำให้ธุรกิจองค์กร คู่ค้า และลูกค้าพาร์ทเนอร์ธุรกิจในการขับเคลื่อนสู่ยุคดิจิทัล  
ได้อย่างแท้จริง

นอกจากนี้ นายรณพงษ์ เคยทำงานให้กับ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด เป็นเวลากว่า  
24 ปี ในบทบาทผู้นำที่หลากหลาย ได้แก่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจคอมพิวเตอร์  
บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด และ ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการประจำประเทศไทยฝ่าย  
Global Technology Services (GTS) เป็นเวลากว่าสองปีครึ่ง ในบทบาทนี้ เขาได้  
พัฒนา GTS ให้เติบโตมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการให้บริการคลาวด์ การวิเคราะห์ และ  
ความปลอดภัย นอกจากนี้ เขายังเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนแรก ของ  
บริษัท เลอโนโว (ประเทศไทย) จำกัด อีกด้วย จากประสบการณ์และความสำเร็จที่ผ่านมา  
เป็นดัชนีชี้วัดถึงความเชี่ยวชาญและความแข็งแกร่งเฉพาะตัวของเขาในตลาดของ  
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีวิสัยทัศน์ในเชิงลึกด้านเทคโนโลยีและการเข้าใจ  
ธุรกิจในประเทศไทยเป็นอย่างดี

“ผมรู้สึกยินดีที่ได้สานต่อนโยบายของซิสโค อีเล็คทริก ประเทศไทยและลาว ในการขับ  
เคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมระดับโลกด้านการบริหารจัดการพลังงานและระบบอัตโนมัติ  
ซึ่งมีโซลูชันที่ช่วยให้ประเทศไทยขับเคลื่อนไปสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ด้วย  
เทคโนโลยีไอที (Information Technology) และไอที (Operational Technology) ทั้ง  
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการ ที่ผสานเป็นหนึ่งเดียวภายใต้แพลตฟอร์ม  
EcoStruxure™ ที่ให้ความสามารถด้าน IoT ที่ทั่วโลกรู้จักกันดีว่าสามารถช่วยให้  
อุตสาหกรรมต่างๆ ครอบคลุมทั้ง ที่อยู่อาศัย อาคาร ดาต้าเซ็นเตอร์ ระบบโครงสร้างพื้น  
ฐาน และอุตสาหกรรม เปลี่ยนแปลงกระบวนการดำเนินงานจากแบบเดิมไปสู่ดิจิทัล สร้าง

ความเป็นต่อในด้านการแข่งขันและผลกำไรทางธุรกิจ ยิ่งไปกว่านั้น ผมมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่า ด้วยเทคโนโลยีของ ชไนเดอร์ อิเล็กทริก เราจะสร้างความแตกต่าง และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ทั้งลูกค้าและคู่ค้าของเราให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลนี้”

นายรณพงษ์ ทิ้งท้ายด้วยความมุ่งมั่นว่า ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ ชไนเดอร์ อิเล็กทริก เรามุ่งมั่นเรื่องการสร้างนวัตกรรม ความหลากหลายและความยั่งยืน และจะช่วยให้ทุกคนมั่นใจได้ว่า “Life is On” ในทุกที่สำหรับทุกคน และทุกช่วงเวลา

#SchneiderElectricThailand #LifeIsOn

###

## เกี่ยวกับชไนเดอร์ อิเล็กทริก

ชไนเดอร์ อิเล็กทริก ผู้นำด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในการจัดการพลังงาน และระบบออโตเมชัน ตั้งแต่ บ้าน อาคาร ดาต้าเซ็นเตอร์ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยการยึดอยู่ในเวทีระดับโลกในกว่า 100 ประเทศ ชไนเดอร์ อิเล็กทริก เป็นผู้นำที่โดดเด่นในด้านการจัดการพลังงาน ทั้งแรงดันไฟฟ้าขนาดกลาง-ต่ำ และระบบสำรองไฟฟ้า รวมถึงระบบออโตเมชันต่างๆ เรานำเสนอโซลูชันแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการประสานการทำงานร่วมกันทั้งในส่วนของพลังงาน ระบบออโตเมชัน และซอฟต์แวร์ เรามีระบบนิเวศทั่วโลก ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือกับคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด รวมถึงชุมชนนักพัฒนาและผู้วางระบบบนแพลตฟอร์มเปิด เพื่อมอบประสิทธิภาพด้านการดำเนินงาน และการควบคุมในแบบเรียลไทม์ เราเชื่อว่าด้วยผู้คนที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้ และพันธมิตรของเรา จะช่วยให้ชไนเดอร์ อิเล็กทริกเป็นบริษัทที่เยี่ยมยอด พร้อมกับคำมั่นสัญญาของเราที่มุ่งมั่นในเรื่องการสร้างนวัตกรรม ความหลากหลาย และความยั่งยืนช่วยให้ทุกคนมั่นใจได้ว่า “Life is On” ในทุกที่สำหรับทุกคน และทุกช่วงเวลา

[www.se.com/th](http://www.se.com/th)

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม**

บริษัท เอพีพีอาร์ มีเดีย จำกัด 02-655-6633

ทนุ รักษาพล /086 398 1290 / thanu@apprmedia.com

นวรัตน์ จัตตรงค์ /090 093 6555 /nawarat@apprmedia.com

สุชลี พงษ์ประเสริฐ /094 919 4663 /suchalee@apprmedia.com